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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตางู 
สมัยสามัญท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒/25๖๒ 
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นายเอนก  เจนจบ 
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นายบรรจบ  ครุฑทิน 
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นายหลุย  เหรียญทอง 
นายอภิชาติ  เลอวงศรัตน 
นายณรงค  สอนอวม 
นายสิริพงษ  โพธิ์หวี 
นายทศพล  ม่ันเขตกรณ 
นายณรงคฤทธิ์  เรียบรอย 
นางสาวกัญญาณัฐ  บุญวัฒน 
นางวันวิสาข  แทนแกว 
นายพรพจน  ชชูะรา 
นางเฉลิมรัตน  คงเจริญ 
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เลขานุการนายก อบต.หนองตางู 
ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูอํานวยการกองชาง 
หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
เจาพนักงานธุรการ 
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พรพจน  ชูชะรา 
เฉลิมรัตน  คงเจริญ 

 

 

เม่ือสมาชิกสภา อบต.ฯ มาพรอมครบองคประชุมแลว  ประธานสภา อบต.ฯ ไดเชิญสมาชิกสภา อบต.ฯ เขา
หองประชุมสภา อบต.ฯ  โดยมีสมาชิกสภา อบต.ฯ มาประชุม  22 ทาน  ไมมาประชุม (ลา) 4  ทาน  และ
ประธานสภา อบต.ฯ  ไดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย   และกลาวเปดประชุมฯ 

เริ่มประชุมเวลา     13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1      -  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
นายชาญ   แสงเงิน   ๑. เรื่องการมาประชุมสภา อบต.หนองตางู สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี  
(ประธานสภา อบต.หนองตางู)      2/2562 ของสมาชิกสภา อบต.หนองตางู  มีสมาชิกสภา ฯ แจง 
         ประธานสภาฯ ขออนุญาตลากิจ 4 ทาน ดังนี้ 

1. นายเจริญชัย  จันทิมา  สมาชิกสภา อบต.หนองตางู หมูท่ี 3 
2. นายวิรัต  สวัสดี  สมาชิกสภา อบต.หนองตางู หมูท่ี 6 
3. นายโน  แสงเงิน  สมาชิกสภา อบต.หนองตางู หมูท่ี 9 
4. นายประจวบ  วิชัยสอน  สมาชิกสภา อบต.หนองตางู หมูท่ี 11 

ท่ีประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  
นายชาญ  แสงเงิน   หนองตางู  สมัยสามัญท่ี ๓  ครั้งท่ื ๑/๒๕๖2 วันท่ี  13 สิงหาคม 
(ประธานสภา อบต.หนองตางู)  25๖2  สําหรับรายงานการประชุมสภาฯ  ดังกลาวนั้นไดมีการจัดสง 

รายงานการประชุมฯ ไปใหทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ไดดําเนินการตรวจรับรองความถูกตองแลว เม่ือวันท่ี  20  สิงหาคม   
25๖2  ซ่ึงไดมีการสําเนารายงานการประชุมฯ  ใหสมาชิกสภา อบต.ฯ  
ทุกทานกอนเขาท่ีประชุมแลวนั้น  ไมทราบท่ีประชุมจะมีมติใหการรับรอง 

     รายงานการประชุมดังกลาว  ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการตรวจ 
     รายงานการประชุมหรือไม  หากใหการรับรองขอความกรุณายกมือข้ึน 

พนศีรษะ 



มติท่ีประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองตางู สมัยสามัญท่ี 
๓  ครั้งท่ี ๑/25๖2 ดวยคะแนนเสียง 22 เสียง  ไมมาประชุม 4 ทาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  - ญัตติเพ่ือพิจารณา 
นายชาญ   แสงเงิน   ๓.๑ ญัตติพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
(ประธานสภา อบต.หนองตางู)  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  (คางการพิจารณา)  ข้ันแปรญัตติ 
     เรียน  สมาชิกสภา อบต.  ทุกทาน  สําหรับระเบียบวาระการประชุมนี้   

สืบเนื่องจากท่ีประชุมสภา อบต.ฯ  มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖3  เม่ือการประชุมสภา อบต. 
หนองตางู  สมัยสามัญท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖2  วันท่ี  13  สงิหาคม  
๒๕๖2  พรอมท้ังมีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  
และกําหนดระยะเวลาเสนอและพิจารณาคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ 
แปรญัตติรางขอบัญญัติ  ในชวงวันท่ี 14 – ๑9 สิงหาคม  ๒๕๖2  ซ่ึง 
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  ไดทําหนาท่ีในการรับคําเสนอ 
แปรญัตติและพิจารณาคําแปรญัตติแลวเสร็จเปนท่ีเรียบรอย  พรอมท้ังได 
รายงานความเห็นหรือผลของการเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ 
แปรญัตติรางขอบัญญัติ  ใหประธานฯ  ทราบ  โดยแจงวาไมมีผูมาเสนอ 
คําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติแตอยางใด  และ 
เพ่ือเปนการยืนยันผลการรายงานดังกลาว  ผมจะขอเชิญทางประธาน 
กรรมการแปรญัตติ  ไดแจงรายงานผลดังกลาวตอท่ีประชุมสภา อบต.ฯ 
ในวันนี้ 

นายทักษิณ  สีรวัตร   เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ทุกทาน  และทางคณะผูบริหาร 
(ประธานกรรมการแปรญัตติฯ)  อบต.  กระผม  นายทักษิณ  สีรวัตร  โดยตําแหนง  ประธานกรรมการ 
     แปรญัตติรางขอบัญญัติ   จะขอรายงานความเห็นหรือผลของการเสนอ 
     คําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  ใหทุกทานได 
     รับทราบวา  จากการทําหนาท่ีของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ในการ 
     รับคําเสนอแปรญัตติตามกําหนดระยะเวลา  ปรากฏวาในวันท่ี 14 –  

๑6 สิงหาคม  ๒๕๖2  ระหวางเวลา ๐๘.0๐ – ๑7.0๐ น.  ไมมีผูใดมา 
ยื่นคําเสนอแปรญัตติ  และในวันท่ี  ๑9 สิงหาคม  ๒๕๖2  ทางคณะ  
กรรมการแปรญัตติ  ไดประชุมเพ่ือสรุปความเห็นหรือผลของการเสนอคํา 
แปรญัตติ  โดยไดสรุปแจงผานไปยังประธานสภา อบต.หนองตางู  ให 
รับทราบแลววา  ไมมีสมาชิกสภา อบต.หนองตางู และผูบริหาร อบต. 
หนองตางู  ทานใดมายื่นเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติราง 
ขอบัญญัติ จึงใหคงรางขอบัญญัติฯ เดิมไว  และไดสงคืนรางขอบัญญัติ 
เดิมใหทานประธานสภา อบต.หนองตางู  เพ่ือรายงานท่ีประชุมสภาฯ  
ทราบและไดดําเนินการพิจารณารางขอบัญญัติดังกลาวใหเปนไปตาม 
ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของตอไป 
 
 



นายชาญ   แสงเงิน   จากรายงานความเห็นหรือผลการเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ 
(ประธานสภา อบต.หนองตางู) แปรญัตติรางขอบัญญัติ  ไดรายงานวาไมมีผูใดยื่นคําเสนอแปรญัตติราง

ขอบัญญัติแตอยางใด  เพ่ือถือปฏิบัติในการพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ  ใหเปนไปตามระเบียบวาระการพิจารณาราง
ขอบัญญัติฯ  จึงขอมติท่ีประชุมหากเห็นชอบกับรายงานความเห็นหรือผล
การเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  กรณีไมมีสมาชิกสภา อบต.หนองตางู และ
นายก อบต.หนองตางู  ยื่นคําแปรญัตติแตอยางใด  ขอความกรุณายกมือ
ข้ึนพนศีรษะ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบไมมีการยื่นเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ดวยเสียงเปนเอกฉันท 22 
เสียง  ไมมาประชุม 4 ทาน 

นายชาญ   แสงเงิน   ๓.๒ ญัตติพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
(ประธานสภา อบต.หนองตางู)  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  (คางการพิจารณา)  ข้ันลงมติ  สําหรับระเบียบ 
     วาระนี้  เปนการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ  ในข้ันลง 
     มต ิ ภายหลังจากท่ีไดมีการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
     ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ และวาระ 
     ท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ แลวนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติในการพิจารณารางขอบัญญัติ 
     งบประมาณรายจายฯ  ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  จึงขอ 
     มติท่ีประชุมสภาฯ หากพิจารณาลงมติเห็นชอบใหตราขอบัญญัติงบ  
     ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขอความกรุณายก 
     มือข้ึนพนศีรษะ 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3 ดวยเสียงเปนเอกฉันท 22 เสียง  ไมมาประชุม 4 ทาน   
นายชาญ   แสงเงิน เรียน  ทานสมาชิกสภา อบต.ฯ ทุกทาน  และทางคณะผูบริหาร อบต.ฯ 
(ประธานสภา อบต.หนองตางู) จากการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3  ซ่ึงไดผานการพิจารณาครบท้ังสามวาระ ในข้ันรับหลักการ  
ข้ันแปรญัตติ และข้ันลงมติแลวนั้น  ภายหลังจากท่ีสภา อบต.ฯ ไดมีมติ
เห็นชอบตราขอบัญญัติฯ ดังกลาวแลว  จะไดมีการเสนอขออนุมัติตอทาน
นายอําเภอบรรพตพิสัย ตอไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  การพิจารณาราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไดผาน
การพิจารณาจากท่ีประชุมสภาฯ เปนท่ีเรียบรอยแลว ผมหวังวาเม่ือเสนอ
ผานการอนุมัติตอนายอําเภอฯ  ประกาศใชงบประมาณฯ ดังกลาวเปนไป
ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ  ในการบริหารงบประมาณฯ นั้น  
นายก อบต.ฯ จะไดเรงรัดการใชจายงบประมาณโดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงการในงบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง อยาใหลาชาเหมือนป
ท่ีผานมาอีก   

 



นายทักษิณ  สีรวัตร เรียน ทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานนายก อบต. ผม ทักษิณ  สีรวัตร 
(สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 7) สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 7  ขอเสนอความคิดเห็นสําหรับขอคิดท่ีทาน

ประธานสภาฯ ไดกลาวไวเม่ือสักครู  สําหรับเรื่องการบริหารงบประมาณ
หรือการใชจายเงินงบประมาณของ อบต.  ผมเห็นดวยกับขอคิดเห็นของ
ทานประธานสภาฯ  จึงขอเปนอีกเสียงท่ีจะขอใหทานนายก อบต.ฯ ชวย
เรงรัดการใชจายเงินงบประมาณท่ีเปนโครงการตางๆ ตามขอบัญญัติฯ 
ไมใหลาชาซ่ึงจะสงผลเสียหายตอโครงการท่ีดําเนินการเหมือนปท่ีผานมา
และในปนี้ท่ีโครงการพัฒนาทองถ่ินหลายๆโครงการยังไมไดดําเนินการจน
ใกลจะสิ้นปงบประมาณแลว 

นายพิเชต  กามินี เรียน ทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานนายก อบต. ผม พิเชต  กามินี 
(สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 11) สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 11  ขอเสนอความคิดเห็นเชนเดียวกันกับท่ีทาน

ประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 7  ไดมีขอคิดเห็นถึงการ
บริหารงบประมาณของฝายบริหาร  ผมอยากใหทานนายก อบต.ฯ  ไดให
ความสําคัญกับการใชจายงบประมาณในแตละปงบประมาณท่ีไดอนุมัติ
และประกาศใช  มิใชตั้งงบประมาณไวแตไมดําเนินการ หลายๆโครงการ
ท่ีเปนประโยชนไมวาจะโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทองถ่ิน  
โครงการจัดแขงขันกีฬาประจําตําบล หรือจะอีกหลายโครงการท่ีตั้งไวแต
ไมมีการดําเนินการ  สวนโครงการท่ีเปนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของ
ตําบลมีการดําเนินการแตมักลาชา  หรือดําเนินการในชวงท่ีไมเหมาะสม
อยางเชนโครงการกอสรางถนนดินถาทําในชวงหนาฝนก็จะเปนปญหา
อุปสรรคกับเนื้องานท่ีไดหรือเกิดการติดขัดในเรื่องของสภาพพ้ืนท่ี
ดําเนินการท่ีไปสงผลกระทบกับเกษตรกรได 

นางลัดดา  ยิ้มนวม เรียน ทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานนายก อบต. ดิฉัน ลัดดา ยิ้มนวม 
(สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 10) สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 10  มีความคิดเห็นเชนเดียวกันคะ ในการพัฒนา

ทองถ่ินนั้น ตามวิสัยทัศนท่ีวา หนองตางูนาอยู หลวงปูรวมใจ กาวไกล
ดวยภาคี เนนวิถีพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข มีความสุขอยางยั่งยืน จึง
อยากเห็นการแกไขปญหาตางๆ ของทองถ่ินไดรับการแกไขใหรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน เพราะปญหาของทองถ่ินนั้นยังมีอีกมากมายท่ีรอการแกไขเพ่ือให
ประชาชนและสังคมนาอยูใหเปนดังวิสัยทัศน อบต.หนองตางู  และอยาง
ท่ีทานสมาชิกสภาฯ ทุกหมูทราบดีวาเราอาสาเขามาเพ่ือชวยกันพัฒนา
แกไขปญหาทองถ่ินของตน  จึงอยากใหทานนายก อบต.ฯ ไดชวยบริหาร
งบประมาณสนับสนุนการแกไขปญหาตางๆท่ีประชาชนยังมีความตองการ
อีกมากมายดวยคะ 

นายสมพงษ  นิยมชน เรียน ทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานนายก อบต. ผมสมพงษ นิยมชน 
(สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 9) สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 9  ผมขอเรียนเพ่ิมเติมเสริมในการใชจายหรือ

บริหารงบประมาณของ อบต. ในการพัฒนาหรือแกไขปญหาของทองถ่ิน
นั้นนอกเหนือจากงบประมาณประจําปตามปกติ  อยากขอใหนายก อบต.  
ไดพิจารณาแกไขปญหาใหกับทุกหมูบานท่ียังมีปญหาความเดือดรอนอีก



มากมายและมีความตองการให อบต. เขาไปแกไขปญหาความเดือดรอน
ใหกับประชาชนใหมากข้ึน 

นายชินกร  เลอวงศรัตน เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  จากความคิดเห็นท่ี 
(รองประธานสภา อบต.หนองตางู) สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 และ 10 ไดเรียนผานไปยังทานนายก อบต.ฯ  

ดวยปญหาตางๆในพ้ืนท่ีทุกหมูยังมีความเดือดรอนอีกมากในเรื่องของ
โครงสรางพ้ืนฐาน  ไมวาจะปญหาถนน  ปญหาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค เพ่ือการเกษตร  ปญหาไฟฟาสาธารณะ และอีกหลายๆปญหาท่ี
ประชาชนไดรับความเดือดรอน  และหวังใหหนวยงานของรัฐเขามาแกไข
ใหนั้น  ซ่ึงงบประมาณปกติของ อบต. เองไมสามารถดําเนินการแกไข
ปญหาตางๆท่ีมีอีกมากมายรอให อบต. ดําเนินการแกไขใหนั้น  หาก 
จะเปนไปไดในเรื่องของการอนุมัติใชจายเงินสะสมมาเพ่ือดําเนินการ
แกปญหาหรือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน แตก็ขอใหคํานึงถึง
หลักการสําคัญๆ คือ ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอน
ของประชาชน และตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ระเบียบวาระท่ี ๔   ญัตติอ่ืน ๆ 
นายชาญ  แสงเงิน   มีสมาชิกสภาฯ หรือผูบริหารฯ ทานใด มีญัตติอ่ืนใดจะเสนออีก  เชิญ 
(ประธานสภา อบต.หนองตางู)  ครับ  หากไมมีทานใดเสนอญัตติอ่ืนใดๆอีก  ผมจะขอปดประชุมเพียง 
     เทานี้   
ปดประชุม  เวลา ๑5.0๐ น. 

      (ลงชื่อ)        ธนภรณ    กระสินธุ         ผูจดบันทึกรายงานฯ 
                ( นางสาวธนภรณ    กระสินธุ  ) 
                เลขานุการสภา อบต.หนองตางู  

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  มีมติตรวจรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 
2/2562  เม่ือการประชุมวันท่ี 29  สิงหาคม  2562 

 
(ลงชื่อ)    ชินกร   เลอวงศรัตน   
         ( นายชินกร   เลอวงศรัตน ) 

                        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ)     วิรัต   สวัสด ี     (ลงชื่อ)      สมจิตร   คําบุรมย 
         ( นายวิรัต   สวัสดี )     ( นายสมจิตร   คําบุรมย ) 
 กรรมการตรวจรายงานการประชุม         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 



 

 สภา อบต.หนองตางู  ใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ เปนท่ีเรียบรอย  เม่ือสมัยประชุมสภา อบต.
หนองตางู .................................................................................................... 

 

     (ลงชื่อ)                                     ผูรับรองรายงานการประชุม 
               (   นายชาญ      แสงเงิน    ) 
            ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตางู  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 


